

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/๑๕๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐



มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบกิจการ  
การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๖/๑๖๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมอนามัยแจ้งว่า คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว พบว่าปัญหาน้ำเน่าเสียจากฟาร์มสุกรที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐาน ทำให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนและอาจได้รับอันตรายจากน้ำที่ปนเปื้อนตลอดจน ปัญหาในการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มสุกรที่ดำเนินการได้อย่างจำกัด ส่งผลให้ฟาร์มสุกรจำนวนมากไม่ได้รับการตรวจสอบและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงสุกร ซึ่งคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมและตรวจสอบฟาร์มสุกรให้มีมาตรฐาน ในการนี้ กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกรในพื้นที่ โดยการประเมินสุลักษณะของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ QR Code ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจสอบสุลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกรในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมอนามัยรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถรอกข้อมูลผ่าน QR Code หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบตรวจประเมินดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดหรือสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๐ ๔๓๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจริตา จิตราวัฒน์